



งาน

เชียงใหม่ นิวส์

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS ปีที่ 14 ฉบับที่ 4903 ประจำวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2547 ราคา 5 บาท

ด้านภค.จรรยา ญาณสาร หัวหน้า กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคจังหวัด เชียงใหม่ ในฐานะ

อย.รุกพื้นที่ภาคเหนือร่วม4สถาบัน ลงนามความร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวแทน.พ.รัฐวุฒิ สุขมี กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการอาหารและยา ได้นำหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือจีเอ็มพีมาบังคับใช้เป็นกฎหมายเพื่อควบคุม

การผลิตที่เหมาะสม มาปรับใช้ในการ พัฒนาระดับ มาตรฐานการผลิต โดย การสร้างเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ กำกับดูแลงานคุ้มครอง



เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ โครงการนี้ ก็ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์สำนักงาน สอดคล้องกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับ นโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อม ที่โดยเฉพาะนโยบาย มหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ลงนามบันทึกขอ ของรัฐบาลที่เพิ่ ง กลางความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประกาศไปเมื่อต้นปี การคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างเครือข่าย นั้นคือ food safety บูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นั้นเอง

ในท้องถิ่นเขต ภาคเหนือ โดย มีศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการ คณะกรรมการ อาหารและยา เป็นประธานใน การเปิดงาน



ศ.ดร.ภักดีกล่าวว่า ในเรื่องการดูแล จะเป็นภาคส่วนราชการ เอกชน หรือใน เกี่ยวกับมาตรฐานจีเอ็มพีนั้นถือได้ว่ามี ภาคของพันธมิตรจากสถาบันการศึกษา ความสำคัญมากและขอแสดงความชื่นชม ต่างๆ ที่มีนักวิชาการอยู่มาทั้งภาคเอกชน ต่อแนวคิดและการริเริ่มโครงการการสร้าง และประชาชนซึ่งจากการเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ เครื่องข่ายความร่วมมือนี้ขึ้นมาถือได้ว่า เป็น จะทำให้สามารถกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ต่อ แบบอย่างที่ดีสำหรับภูมิภาคอื่นๆ ซึ่ง ไปได้เป็นอย่างดี" ศ.ดร.ภักดีกล่าว



"ซึ่งการจะ ดูแลการผลิตอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทำงานให้ได้ผลดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้ อย.ได้ และมีประสิทธิภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ นั้นจำเป็นที่จะต้อง ติดตามตรวจสอบประเมินสถานที่ผลิตอาหารด้ ได้รับความร่วมมือ กล่าวอย่างเข้มงวด พบว่ามีผลิตภัณฑ์บาง และสนับสนุนจาก กลุ่มมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ การใช้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ที่มีความพร้อมเป็นต้นแบบใน การศึกษาอย.ได้มอบให้สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประสาน งานโครงการดังกล่าว ซึ่งพันธมิตรทั้ง 4 องค์กรได้มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เล็กและกลุ่มแม่บ้าน



ซึ่งอาหารกลุ่มเสี่ยง ได้แก่อาหาร ปรุงและเครื่องดื่มเพื่อนำเอาเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสถานที่ตั้งของผู้ผลิตที่จะ ดำเนินการศึกษาและพัฒนาจำนวน 50 แห่ง อยู่ในพื้นที่ 8 ภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และ แม่ฮ่องสอนซึ่งจะมีการขยายรูปแบบการ ดำเนินงานไปทั่วประเทศต่อไป ภค.จรรยา กล่าว อย่างไรก็ตาม อย.เองก็ได้มีการเน้น การดำเนินงานแนวรุกที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส การร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านอาหารกับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับ ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ครั้งนี้ถือ เป็นการร่วมงานร่วมกัน เข้ามาเป็นแนว ร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อให้การ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อ สุขภาพประชาชนให้แข็งแรงเมื่อได้รับ อาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐาน ศ.ดร.ภักดีกล่าวในท้ายที่สุด